

VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

NGUYỄN THỊ LÊ THU**

Đất nước bước vào thời kỳ mới, uy tín và vị thế đã được khẳng định trên trường quốc tế. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những thành quả của Đảng và Nhà nước ta đạt được. Sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, của mọi người dân để từ đó góp phần gìn giữ và bảo vệ những giá trị cốt lõi của chế độ và dân tộc. Bài viết lý giải sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, đồng thời, đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ khóa: Vai trò; cán bộ; công chức; viên chức; nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ.

The country entered a new era, and its prestige and position were affirmed in the international arena. However, hostile forces always find ways to destroy and distort Marxism-Leninism, Ho Chi Minh's ideology, and the achievements of our Party and State. The cause of protecting the Party's ideological foundation has become the responsibility of each organization, individuals, and people, thereby contributing to preserving and protecting the core values of the regime and the nation. The article explains the needs to protect the Party's ideological foundation; the role of cadres, civil servants and employees in protecting the current Party's ideological foundation, and coincides with proposing some solutions to raise the awareness for the contingent of cadres and party members of protecting the Party's ideological foundation.

Keywords: Role; cadres; civil servants; public employees; ideological foundation of the Party; protection.

NGÀY NHẬN: 22/6/2023

NGÀY PHẢN BIỆN, ĐÁNH GIÁ: 24/7/2023

NGÀY DUYỆT: 16/8/2023

DOI: <https://doi.org/10.59394/qlnn.331.2023.588>

Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng được đặt ra ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng và trở thành nhiệm vụ xuyên suốt 93 năm qua. Bảo vệ Đảng là bảo vệ những giá trị tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng. Đó chính là mục đích trong công cuộc BVNTTT của Đảng trong tình hình mới. Do

vậy, công tác BVNTTT của Đảng càng phải được tăng cường hơn nữa với những biện pháp phù hợp trong tình hình mới. Nhiệm vụ quan trọng này thuộc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, trong đó có vai trò quan trọng của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

* TS, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

1. Sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã đạt được những kết quả to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”¹.

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đi vào chiều sâu đã đặt ra nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn cần giải quyết. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá nước ta, chúng ra sức xuyên tạc, xuyên tạc, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh một cách tinh vi và ngày càng xảo quyệt. Hoạt động này thường tập trung vào thời điểm diễn ra sự kiện chính trị lớn của đất nước, sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước ta hay những thời điểm xảy ra các vụ việc phức tạp, nhạy cảm.

Tính chất nguy hiểm của những thủ đoạn của chúng tạo dựng từ nhận thức sai lệch nhưng cũng có thể khiến người dân, cán bộ, đảng viên hoài nghi, hoang mang, dao động. Từ đó, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; kích động Nhân dân, cán bộ, đảng viên, gây ra tâm lý bức xúc, thậm chí có hành động chống đối trong xã hội. Ví dụ: Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm thay thế Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 trước đây. Lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch tiếp tục xuyên tạc những nội dung trong Quy định số 37-QĐ/TW. Chúng cho rằng, việc Đảng ban hành một quy định mới chứng tỏ sự vá những lỗ thủng quá nhiều của

chế độ ta. Tuy nhiên, chúng không biết rằng, mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm rõ việc bổ sung một số quy định mới là để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong bối cảnh hiện nay. Đó là căn cứ để tổ chức đảng, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, ngăn chặn tư tưởng suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cán bộ, đảng viên.

Căn cứ vào tình hình trong nước và quốc tế, căn cứ vào nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng ta đều đề ra những chủ trương, đường lối, chỉ đạo cụ thể về BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác (ĐTPB) các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường BVNTTT của Đảng, ĐTPB các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết khẳng định: bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, ĐTPB có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là những chiến sĩ xung phong, đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, phát huy vai trò BVNTTT của Đảng thông qua nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng bổ sung, phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam”² và “Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”³.

Vì vậy, tuyên truyền, giáo dục, BVNTTT của Đảng là công tác quan trọng trong bảo vệ thành quả xây dựng Đảng, bảo vệ chế độ. Công cuộc này còn có ý nghĩa sống còn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó CBCCCVC cần phải thích ứng với những biến đổi nhanh chóng, phức tạp của thực tiễn để giữ vững vai trò chủ đạo trong việc tuyên truyền, BVNTTT của Đảng.

2. Vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đội ngũ CBCCCVC có vai trò và vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng dân tộc, trong việc xây dựng và phát triển đất nước. CBCCCVC là người đem chính sách của Đảng và Nhà nước giải thích cho Nhân dân hiểu rõ và thi hành, nên ngoài năng lực, trình độ, CBCCCVC phải thực sự là những người có tư tưởng chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức tốt.

Đội ngũ CBCCCVC đóng vai trò ở nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó việc BVNTTT của Đảng là nội dung đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

BVNTTT của Đảng, ĐTPB các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện ở mọi cấp. Do đó, đội ngũ CBCCCVC cần phải thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ BVNTTT của Đảng, ĐTPB các quan điểm sai trái, thù địch đến Nhân dân để mỗi người dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc BVNTTT của Đảng, ĐTPB các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, mỗi CBCCCVC cần kiên quyết đấu tranh chống lại những hoạt động chống phá chính quyền, tung tin đồn sai sự thật về hoạt động của chính quyền cơ sở, xuyên tạc, bôi nhọ uy tín, danh dự của cán

bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, cán bộ lãnh đạo, quản lý các địa phương. Điều này góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời, đấu tranh chống lại những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực diễn ra trên địa bàn cơ sở, trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Hoạt động của các thế lực ngày càng tinh vi, đặc biệt là chúng lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, trong tình hình mới, CBCCCVC cần phát huy vai trò trong các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, CBCCCVC cần nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; năng lực, nhận thức và hành động của mỗi CBCCCVC cần phải đúng đắn, nghiêm chỉnh. Tự bản thân mỗi CBCCCVC cần ý thức rõ trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước.

Thứ hai, CBCCCVC cần vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác; biết “gạn đục, khơi trong” trong bối cảnh thông tin nhiễu loạn như hiện nay; kiên quyết đấu tranh chống thông tin xấu, độc, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm gây rối trật tự, chính trị; đồng thời, loại bỏ những thông tin tạo ra tin đồn đoán “nửa thực, nửa hư” trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Thứ ba, kịp thời ngăn ngừa, vạch trần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động bằng những hành động cụ thể, như: tăng cường viết bài BVNTTT của Đảng đăng tải trên các kênh truyền thông và hệ thống tạp chí, sách, báo, bản tin của trung ương và địa phương; giải thích cho Nhân dân hiểu chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; thường xuyên chia sẻ thông tin tốt đẹp, lan tỏa gương người tốt, việc tốt; kịp thời cung cấp thông tin chính

thống, định hướng dư luận; chia sẻ, giải thích cho Nhân dân hiểu đúng bản chất của vấn đề nhằm cảnh báo cho người dân, giúp người dân phân biệt phải, trái, đúng, sai để nâng cao cảnh giác và tự giác góp phần vào sự nghiệp đấu tranh chung của đất nước.

Thứ tư, CBCCV cần phát huy vai trò quan trọng trong việc lan tỏa nhanh chóng, kịp thời những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong việc bảo vệ pháp luật và công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, bảo đảm trật tự xã hội, chống lại các hành vi vi phạm pháp luật. Trong thực thi công vụ, CBCCV phải nghiêm chỉnh, công bằng, không thiên vị, đóng vai trò tiên phong trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và các tiêu cực khác để làm cho bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn.

Thứ năm, khi tham gia mạng xã hội, mỗi CBCCV cần nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

3. Một số giải pháp cụ thể

Một là, CBCCV cần nắm vững Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 và Kế hoạch số 53-KH/TW ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường BVNTTT của Đảng, ĐTPB các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đặc biệt, mỗi CBCCV có trách nhiệm cao hơn trong tham gia BVNTTT của Đảng, ĐTPB các quan điểm sai trái, thù địch.

Hai là, CBCCV phải luôn luôn học tập, trau dồi kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận dụng vào thực tiễn có hiệu quả. Đồng thời, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao chất lượng các bài viết phản biện, cần cập nhật những vấn đề từ thực tiễn để phản biện, đấu tranh những luận điệu xuyên tạc, BVNTTT của Đảng, đặc

biệt là rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác.

Ba là, CBCCV cần được tham gia thường xuyên các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về công tác lý luận gắn với phương thức, hình thức đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chính trị. Qua đó, CBCCV sẽ nhận biết được các thủ đoạn và biết cách phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch.

Bốn là, CBCCV nâng cao cảnh giác trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đồng thời, CBCCV cần được trang bị kiến thức, kỹ năng phản biện, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đó là yếu tố cơ sở nền tảng để mỗi CBCCV chủ động, tích cực, tự giác tham gia có hiệu quả vào ĐTPB các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch vốn ngày càng phức tạp, khó khăn, lâu dài và cam go.

Chú thích:

1, 2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I. H. NXB Chính trị quốc gia, 2021, tr. 104, 40 - 41, 33.

Tài liệu tham khảo:

1. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

4. Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

5. Quy định số 205-QĐi/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.